

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. สรุปรายงานการประชุม ๒๐๑๖ Asia Regional Forum on Business and Human Rights ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุม ๒๐๑๖ Asia Regional Forum on Business and Human Rights ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ภายใต้ชื่อในการจัดว่า ๒๐๑๖ Asia Regional Forum on Business and Human Rights จัดโดยคณะทำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ (UN Working Group on Business and Human Rights) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner for Human Rights – UNOHCHR) ซึ่งนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้นำเสนอบทบาทของ กสม. ในการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) และการริเริ่มกระบวนการยกร่างแผนการปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights – NAP) ของประเทศไทย รวมถึงการตอบข้อคำถามต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

๒. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางจิตราภา สุนทรพิพิธ เป็นอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา และมอบให้กลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กำหนดวันจัด “โครงการเวที กสม. พบประชาชน ภาคใต้”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้จัด “โครงการเวที กสม. พบประชาชน ภาคใต้” จากเดิมจะจัดในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็น วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอ เนื่องจากประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีพิธีกรรมทางศาสนาทุกวันศุกร์ ซึ่งอาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมเวที ฯ ในช่วงวันดังกล่าว และเห็นชอบให้จัดประชุม กสม. ด้านบริหาร และด้านคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. สรุปสาระสำคัญของ Concluding observations on the initial report of Thailand

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสาระสำคัญของ Concluding observations on initial report of Thailand ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) จัดทำขึ้นภายหลังการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน

ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) คณะกรรมการ ฯ รับทราบการดำเนินงานของประเทศไทยในส่วนที่มีการออกกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ฯ ยังมีข้อห่วงกังวลว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการลงประชามติในเร็ว ๆ นี้ ยังขาดบทบัญญัติที่กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิของคนพิการเป็นการเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) ในภาพรวม คณะกรรมการ ฯ ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กำหนดยุทธศาสตร์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อคนพิการ

๓) คณะทำงาน ฯ ได้มีข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิของคนพิการในแต่ละด้านตามข้อบทในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ อาทิ การสร้างความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองผู้พิการที่เป็นสตรีและเด็ก การสร้างความตระหนัก ความสามารถในการเข้าถึง สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรม การยอมรับในความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพจากการถูกทรมาน เสรีภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์ และความรุนแรง การถือสัญชาติ การศึกษา และสุขภาพ เป็นต้น

๔) คณะทำงาน ฯ ยังได้เชื่อมโยงสิทธิที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ เข้าไว้กับเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิ ในเป้าหมายที่ ๑๑ ว่าด้วยการเข้าถึง เป้าหมายที่ ๔ ว่าด้วยการศึกษา เป้าหมายที่ ๘ ว่าด้วยการจ้างงาน เป้าหมายที่ ๑๐ ว่าด้วยการประกันสังคม และเป้าหมายที่ ๑๗ ว่าด้วยการจัดเก็บสถิติและข้อมูล

๕) คณะทำงาน ฯ ยังได้แสดงความห่วงกังวลต่อการถูกลดระดับของ กสม. ใน ICC จากสถานะ A เป็น B พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐภาคี (ประเทศไทย) ดำเนินการเพื่อประกันว่า กสม. จะมีความสอดคล้องกับหลักการปารีส

๖) คณะทำงาน ฯ ขอให้รัฐภาคีจัดส่งรายงานฉบับต่อไป ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจะดำเนินการแปลเอกสาร Concluding observations ดังกล่าวเป็นภาษาไทยเพื่อเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบภารกิจด้านคนพิการต่อไป